

Số: 874/TB - UBND

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2017

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Ngô Hoàng Nam tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT thành phố 9 tháng đầu năm 2017.**

Ngày 11/10/2017, tại Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo An toàn giao thông thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo ATGT thành phố và Tổ giúp việc thường trực cho Ban chỉ đạo ATGT thành phố (theo Quyết định số 7364/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố); đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an thành phố trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; đồng chí Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận:

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Công an thành phố (cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông thành phố) cùng các cơ quan, ban, ngành thành phố và các phường, xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo an toàn giao thông thành phố trong công tác tuyên truyền đạt được những kết quả đáng biểu dương; các đơn vị đã chủ động triển khai, thực hiện các hoạt động, công tác đảm bảo TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần làm cho tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm rõ rệt và có những chuyển biến tích cực (so với cùng kỳ năm 2016 giảm cả 3 mặt); TNGT đường thủy nội địa đường sắt tuy không xảy ra tai nạn nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT (liên quan đến phương tiện hoạt động, bến, cảng và các hình thức du lịch bằng đường thủy tự phát không đảm bảo an toàn trong thời gian gần đây). Đề duy trì và tạo chuyển biến tích cực tình hình TTATGT trên địa bàn trong những tháng còn lại năm 2017 nhằm góp phần giảm sâu các chỉ tiêu về tai nạn giao thông năm 2017 theo kế hoạch đề ra; UBND thành phố yêu cầu:

**1. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên:** Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành pháp luật về TTATGT, làm nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng chấp hành pháp luật về TTATGT; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” tới các khu dân cư.

**2. Các phòng, ban, hội, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã**

- Tập trung quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, công nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành và vận động người thân chấp hành lối sống văn minh đô thị;

không tham gia giao dịch, mua bán tại các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhất là khu vực xung quanh các chợ.

- Lòng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đơn vị. Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, phấn đấu giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 03 mặt so với cùng kỳ năm trước.

### **3. Công an thành phố:**

- Tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT với nội dung, hình thức đa dạng đến các đối tượng là nhân dân, học sinh, tài xế các doanh nghiệp vận tải, các hãng taxi... để mọi người nâng cao ý thức chấp hành và chuyển đổi hành vi góp phần hạn chế vi phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông (*với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng*) trên các tuyến đường nội thị, các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong các ngày lễ, tết.

- Tham mưu cho Ban ATGT thành phố về kiến nghị lắp đặt camera giao thông tại các điểm giao nhau thường xảy ra tai nạn giao thông để hạn chế tai nạn giao thông và làm cơ sở cho việc tăng cường xử lý nguội các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Cập nhật số liệu ra quân tuần tra, kiểm soát để làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá các kết quả đạt được trong công tác ATGT.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của thành phố đề xuất sửa chữa các camera giám sát giao thông bị hỏng tại tuyến Nguyễn Thái Học và tuyến đường Tây Sơn; tổ chức khảo sát, tham mưu đề xuất lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tuyến Lê Thanh Nghị - Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D để điều tiết giao thông tại các khu vực này.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), Đội Trật tự đô thị thành phố, UBND các phường liên quan kiểm tra xử lý việc đổ xà bần trái phép và bán bãi đổ xà bần trái phép; nhất là dọc tuyến Quốc lộ 1D.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thành phố và kịp thời tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo ATGT thành phố chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông 3 tháng cuối năm 2017 đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

### **4. Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố:**

- Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Công ty CP QLSC đường bộ, Công ty CP Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và các phường có liên quan khẩn trương thực hiện khảo sát, đề xuất Phương án bổ sung thêm các điểm mới đậu đỗ xe; nhất là điểm đậu, đỗ xe taxi đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển số lượng taxi của thành phố hiện nay và những năm tiếp theo;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát những bất cập tại vòng xoay Chế Lan Viên – Hàn Mặc Tử để có phương án phân luồng giao thông hợp lý.

- Phối hợp 03 Công ty công ích thành phố, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố rà soát các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến để khẩn trương thực hiện nhằm ứng phó kịp thời khi mùa mưa lũ đang về (trong đó lưu ý các

tuyến đường hồng, vấn đề thoát nước tại vòng xoay đoạn ngã 3 đường Hùng Vương - Đào Tấn).

- Phối hợp với UBND xã Nhơn Châu, phường Hải Cảng và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy đối với hoạt động đò ngang vận chuyển khách đường thủy tuyến Quy Nhơn - Nhơn Châu.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin về khóa học lái tàu, thuyền do UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện (có hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo) cho UBND các phường, xã để thông báo cho nhân dân được biết và đăng ký tham gia, đảm bảo người điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch, đò ngang bằng đường thủy phải có chứng chỉ, bằng cấp theo quy định.

**5. Đội trật tự đô thị thành phố:** Phối hợp với UBND các phường, xã duy trì thường xuyên công tác ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất ATGT và mỹ quan đô thị; nhất là trên các tuyến trọng điểm và khu vực xung quanh các chợ.

Chủ trì, phối hợp phòng Tư pháp thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các quy định để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 theo hướng gắn nhiệm vụ Trật tự đô thị với ATGT và thực hiện việc bố trí các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch với tần suất 2 lần/ tháng

**6. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:** chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch các hoạt động ngoại khóa với nội dung tập trung vào ATGT (trước mắt triển khai đối với bậc THCS và Tiểu học); đồng thời sắp xếp, bố trí giờ tan học của các lớp học lệch giờ nhau, thông báo cho phụ huynh biết về giờ tan học của các lớp để giảm tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường do phụ huynh chờ đón học sinh.

**7. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao, Đài truyền thanh thành phố:** theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động, trực quan trên các tuyến phố chính, nơi công cộng, sân khấu hóa; xây dựng và đưa phát các phóng sự, các khẩu hiệu tuyên truyền về TTATGT, mức chế tài xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT, chủ trương ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về TTATGT của các lực lượng chức năng cũng như cảnh báo hậu quả do TNGT gây ra trên các phương tiện truyền thông.

**8. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:** tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện việc sửa chữa 02 camera giám sát giao thông tại tuyến Nguyễn Thái Học và tuyến đường Tây Sơn.

**9. Các công ty công ích:** Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, hư hỏng; trong đó:

\* Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khảo sát hệ thống thoát nước; trong đó tập trung kiểm tra, giải quyết tình trạng người dân che đậy,

bịt kín hồ ga, cống... dẫn đến không đảm bảo thoát nước công cộng và việc xây dựng công trình trái phép trên hệ thống thoát nước, đề xuất giải pháp xử lý.

- Tổ chức nạo vét hệ thống cống thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường, nhất là trong mùa mưa bão; đồng thời tổ chức khảo sát các điểm ngập úng để đề xuất lắp đặt thêm hồ ga thoát nước.

\* **Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Quy Nhơn:** Thường xuyên kiểm tra, kịp thời trám vá ổ gà trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên tuyến đường Hùng Vương. Khẩn trương thi công gỡ giảm tốc tại dốc Ngõng – Nhơn Hải. Tổ chức phát quang, cắt tỉa cây xanh che khuất các biển báo do đơn vị quản lý.

Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố và các đơn vị liên quan khảo sát và cắm biển báo cấm xe tải tại hẻm 856 đường Trần Hưng Đạo.

\* **Công ty CP Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn:** Cắt tỉa, phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ, che khuất đèn tín hiệu, tầm nhìn người tham gia giao thông. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời các đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng trên các tuyến đường; tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông trên các bảng điện tử do đơn vị quản lý, vận hành.

**10. Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố:** theo nhiệm vụ được giao thường xuyên đôn đốc các Công ty công ích thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho đơn vị để đảm bảo biện pháp ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão.

#### **11. UBND và Ban chỉ đạo ATGT các phường, xã:**

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, huy động lực lượng kiểm tra, giải quyết các vi phạm nổi về TTĐT, trật tự vỉa hè trên các tuyến thuộc địa bàn, tập trung là các tuyến trọng điểm, các tuyến đã đăng ký xây dựng mô hình “Tuyến đường Văn minh, xanh, sạch, đẹp”, khu vực xung quanh các chợ, các khu vui chơi giải trí, du lịch đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố.

- Đối với các địa phương có tuyến biển qua địa bàn: Chủ động phối hợp lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa, tập trung là quy định về trang bị áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân, an toàn kỹ thuật phương tiện...; kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo chức năng, phòng ngừa TNGT đường thủy xảy ra.

- Thông báo cho nhân dân địa phương được biết và đăng ký tham gia khóa học về lái tàu, thuyền do tỉnh mở lớp (tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí) nhằm đảm bảo người điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch, đò ngang bắt buộc phải có chứng chỉ, bằng cấp theo quy định.

\* **UBND phường Ghềnh Ráng, Quang Trung** tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe bất hợp pháp trên dọc tuyến đường đèo Quy Hòa và quốc lộ 1D ở địa phương theo quy định.

\* **UBND phường Đông Đa:** phối hợp Đội Trật tự đô thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh.

\* **UBND các phường, xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu, Hải Cảng:** phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền và kiểm tra, xử lý nghiêm đảm bảo tàu thuyền hoạt động chở khách du lịch, khách đi lại bằng đường thủy tại địa phương (kể cả các tuyến đò Nhơn Châu - Quy Nhơn, Hải Minh - Quy Nhơn) phải đảm bảo quy định an toàn giao thông khi hoạt động (có đăng ký, đăng kiểm, bằng lái, quản lý bến bãi, các thiết bị an toàn...) theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành chức năng của thành phố và UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện; ***Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Ban an toàn giao thông thành phố (qua Công an thành phố - Cơ quan thường trực) chậm nhất đến ngày 20 của tháng cuối quý để tổng hợp và tham mưu chỉ đạo thực hiện./.***

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND TP;
- UBND TP;
- Các thành viên BCĐ ATGT TP;
- Công an TP;
- P.QLĐT, TCKH, Kinh tế TP;
- Đội TTĐT TP;
- TT VH-TT-TT TP;
- Đài Truyền thanh TP;
- Các hội, đoàn thể TP;
- 3 Công ty công ích TP;
- UBND các phường, xã;
- LĐ (VP + CV);
- Lưu: VT, C13.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG



**Đỗ Xuân Nhất**